

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NGẠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Lục Ngạn, ngày tháng năm 2024

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm
pháp luật về VK, VLN, CCHT, linh
kiện chế tạo vũ khí và pháo

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong năm 2023, dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTK (Ban chỉ đạo) các cấp, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), linh kiện chế tạo vũ khí và pháo trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Riêng trong đợt cao điểm vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2023 (từ tháng 7/2023 đến tháng 2/2024) toàn huyện đã vận động thu hồi được 79 khẩu súng (78 súng tự chế, 01 súng quân dụng AK); 01 công cụ hỗ trợ; 255 viên đạn các loại; 157 vũ khí thô sơ; 10 quả lựu đạn; 01 đầu đạn; 05 quả mìn; 940 quả pháo; 9,4kg pháo; 02 bộ pháo hoa loại 36 quả; 400g thuốc pháo; 150g thuốc nổ TNT...các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, tham mưu xử lý 18 vụ, 35 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan (trong đó đã khởi tố 05 vụ, 22 đối tượng; tham mưu ra quyết định xử phạt VPHC 11 vụ, 11 đối tượng thu hồi nộp Kho bạc Nhà nước 66 triệu đồng)...công tác tuyên truyền, dân vận được quan tâm thực hiện, đã tổ chức, hướng dẫn cho trên 47.354 hộ gia đình, 20.375 học sinh và giáo viên, 200 cơ sở kinh doanh, 73 trường học, 48 cơ quan, 5 doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm pháp luật VK, VLN, CCHT, pháo...ý thức, nhận thức pháp luật của người dân trong việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, pháo được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, pháo vẫn bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác phòng ngừa, đấu tranh chưa được duy trì thường xuyên, chủ yếu tập trung trong thời gian thực hiện cao điểm; công tác này chủ yếu vẫn do lực lượng Công an thực hiện, sự vào cuộc, tham gia của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự quyết liệt. Trong năm 2023, tình trạng đốt pháo trái phép vẫn xảy ra ở hầu hết địa bàn các xã, thị trấn, trong đó có 02 vụ tai nạn do sử dụng pháo trái phép khiến 02 công dân

phải nhập viện điều trị. Tại các xã Thanh Hải, Hồng Giang, Đồng Cốc, Tân Quang, thị trấn Chũ, Sa lý, Phong Vân... vẫn là một trong những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp liên quan đến vũ khí, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo...

Để huy động vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, VPPL liên quan đến VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân để nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm, VPPL liên quan đến VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo nói riêng; từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi VPPL trong lĩnh vực này.

2. Cấp ủy cơ sở cần chú trọng quan tâm công tác phát động phong trào đảng viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát hiện tố giác các hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo súng hơi khí nén, pháo. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thôn, TDP đưa nội dung phát động phong trào đảng viên, hội viên, cán bộ, nhân dân phát hiện tố giác những người còn tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, những người có hành vi mua bán trái phép VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo trên địa bàn vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tiếp nhận, thu hồi VK, VLN, CCHT, pháo trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình vận động người dân tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; tổ chức vận động Nhân dân tham gia với phương châm “*đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động từng người*” gắn với tuyên truyền các tiện ích của Đề án 06/CP và phổ biến Luật Căn cước năm 2023; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp và tố giác, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và phòng ngừa vi phạm pháp luật, tai nạn do pháo gây ra. Nghiên cứu, xem xét đưa

nội dung, kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo làm một trong các căn cứ, tiêu chí chấm điểm công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn ANTT và công tác khen thưởng hàng năm.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin phương thức thủ đoạn hoạt động, kết quả công tác đấu tranh xử lý để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được, hưởng ứng tham gia.

5. Công an huyện chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT, linh kiện chế tạo vũ khí và pháo. Làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để nguồn vũ khí, linh kiện, pháo xâm nhập vào địa bàn huyện. Tập trung đấu tranh xử lý các đối tượng có hành vi mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo súng hơi khí nén trên địa bàn. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án có liên quan đến VK, VLN, CCHT, pháo xảy ra trên địa bàn, lựa chọn một số vụ án điển hình xét xử lưu động để tăng cường răn đe, giáo dục, tuyên truyền.

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 377/KHPH-CAT-BCĐQS ngày 28/9/2023 giữa Công an tỉnh và BCH Quân sự tỉnh về thực hiện Cao điểm thu hồi, đấu tranh với tội phạm, VPPL về VK, VLN, CCHT và pháo; chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân tự vệ chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Thường xuyên quản lý chặt chẽ các loại vũ khí được trang cấp không để xảy ra việc mất, thất lạc, bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ và toàn thể Nhân dân chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

8. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với Thường trực UBND huyện theo quy định.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

La Văn Nam

